



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ มติชน สำนักข่าวไทย ทวีช่อง NBT เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>100ปีการสาธารณสุขไทย</p> <p>-ศ.คลินิก เกียรติคุณ .นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. กล่าวในการแถลงข่าว “100 ปี การสาธารณสุขไทย” ว่า ในโอกาสที่ก้าวเข้าวาระ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทยในวันที่ 27 พ.ย.2561 สธ.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานต้นการบูรให้ เป็นต้นไม้ประจำ สธ. ทั้งนี้ สธ.จะรณรงค์ให้มีการปลูกในพื้นที่ของหน่วยงานสังกัด เป้าหมาย 1 ล้านต้นทั่วประเทศ สำหรับการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปการสาธารณสุขเป็นระบบสาธารณสุข 4.0 จะไม่ใช่เป็นฝ่ายรับแต่จะเป็นเชิงรุก โดยเฉพาะการแพทย์ปฐมภูมิที่จะมีคลินิก หมอครอบครัว ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมบุคลากรลงไปดูแลสุขภาพประชาชนถึงในระดับ ตำบล คาดว่าในอีก 10 ปี จะครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่</p> <p>นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ. ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า การปฏิรูปสาธารณสุขจะเน้น 4 ด้าน คือ บริหารจัดการ รักษาพยาบาล การเงินการคลัง และคุ้มครองผู้บริโภค โดยแยกย่อยเป็น 12 ประเด็น แต่จะขับเคลื่อนเบื้องต้น 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ระบบสุขภาพเป็นเอกภาพ 2.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 3.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 4.การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 5.ระบบการคลังหลักประกันสุขภาพ และ 6.ระบบสารสนเทศ</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติคุณ วงศ์จรจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ต้นการบูรทุกส่วนมีกลิ่นหอม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหลายชนิดมีการบูรเป็นส่วนผสม เพราะหอมสดชื่นได้กลิ่นแล้วรู้สึกสบายใจ แต่ที่ใช้อยู่เป็นการบูรสังเคราะห์หากเป็นการบูรแท้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 30,000 บาท</p> <p>สำหรับกิจกรรม 100 ปีของการสาธารณสุขไทยในปี 2561 ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายทั่วประเทศ อาทิ การสำรวจค้นหาผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูคุณค่า คัดเลือก อสม. 100 คน พิจารณาเป็น อสม.ดีเด่น และต้นแบบด้านสาธารณสุข เปิดตัวนวัตกรรมการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย หอประวัติศาสตร์สุขภาพบริเวณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ชื่อพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย เป็นต้น</p>
เพจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	<p>ชื่นชม สธ.งดให้และรับของขวัญปีใหม่</p> <p>- โพสต์ข้อมูล ชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศงดให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการประหยัด และป้องกันการทุจริตและประพฤติกรรมมิชอบในวงราชการ</p>
สวท. ทวีช่อง NBT	<p>พัฒนาระบบฐานข้อมูลยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย อย. อภ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ม.มหิดล และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านสาธารณสุข สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยนำระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ทั้งโซลูชัน หรือเครือข่ายโลจิสติกส์ มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ปีแรกนำร่องวิจัย ด้านฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในรพ.สังกัด สธ.</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้ส่งผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามการรักษาพยาบาลและสอบสวนควบคุมโรค กรณีผู้ต้องขังในเรือนจำกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ป่วยและเสียชีวิต โดยร่วมกันตรวจคัดกรองผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีอาการเจ็บป่วย เก็บตัวอย่างน้ำดื่มมาใช้ ตรวจหาโลหะหนักในเลือดและปัสสาวะ ตรวจหาสารหนูในตัวอย่างอาหารสด อาหารปรุง อาเจียน อุจจาระ รวมทั้งตรวจหาระดับวิตามินบี 1 ในเลือด โดยส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมส่งทีมสุขภาพจิตเข้าดูแลควบคุม เบื้องต้นให้การรักษาตามอาการ และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ฉีดวิตามินบีให้ผู้ต้องขัง 800 ราย พร้อมแนะนำเข้มงวดความสะอาดของน้ำดื่ม น้ำใช้ และให้เติมคลอรีนในน้ำดื่ม น้ำใช้ ตามมาตรฐาน ขณะนี้มีผู้ป่วยนอนรักษาในรพ. 2 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 2 ราย อยู่ระหว่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัณฑิต ลวรัตน์กร ผอ.รพ.กัณฑ์รักษ์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะแพทย์พยาบาลเข้าไปรักษาพยาบาล ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทุกวัน ผู้ต้องขังส่วนมากขาดวิตามินบี 1 ไปแต่สัปดาห์ได้มีการตรวจ อาการทุกคนอย่างละเอียด ผู้ต้องขังที่ป่วยเริ่มมีอาการดีขึ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำตัวอย่างอาหารและน้ำไปตรวจพิสูจน์หาสิ่งปนเปื้อน คาดว่าจะทราบผลในเร็ว ๆ นี้</p>
ไทยรัฐ	<p>ยาไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>-เสนอข่าว กรณีบริษัทฯ ต่างประเทศให้สิทธิโดยสมัครใจ (Voluntary Licensing หรือ VL) ในยารักษาไวรัสตับอักเสบบีแก่ประเทศไทยนั้น นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่ทรงคุณวุฒิการเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า หลังจากบริษัทฯ ต่างประเทศให้สิทธิ VL ยารักษาไวรัสตับอักเสบบีดังกล่าวแก่ประเทศไทย ทำให้สามารถผลิตหรือนำเข้ายาชื่อสามัญของยาสูตรใหม่ดังกล่าวได้ จึงทำให้มีราคาถูกลง คณะกรรมการบัญชียาหลักฯ จึงมีมติเห็นชอบให้บรรจุยาสูตรใหม่ทั้งสองสูตรเข้าสู่บัญชียาหลักฯ ในยาบัญชี จ.2 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>ยาทั้ง 2 สูตร คือ 1.ยากินบวบกักยาฉีด เป็นโซฟอสบูเวียร์บวกริเวอโนน และโรบาวิริน สำหรับการรักษารักษาไวรัสตับอักเสบบีสายพันธุ์ที่ 3 และ 2.เป็นยารวมเม็ด เป็นโซฟอสบูเวียร์และเลดipasเวียร์ ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบบีที่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ 3 เมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ก็สามารถรักษาผู้ป่วยได้ แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์การใช้ดังกล่าว ซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p> <p>นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ระหว่างการรอดำเนินการเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา บอร์ด สปสช.ก็ยังมีมติเห็นชอบในการให้ อภ. จัดหายาชื่อสามัญของยาสูตรใหม่ดังกล่าว ภายใต้สิทธิ VL ควบคุมไปด้วย เพื่อนำมาพิจารณาว่าจะได้ยาในราคาเท่าใด หรือเรียกได้ว่าอยู่ระหว่างการต่อรองราคาและจัดหายา ซึ่งกระบวนการนี้คาดว่าจะใช้เวลา 7-8 เดือน ซึ่งการจัดหายาสูตรใหม่มาแทนจะช่วยประหยัดงบประมาณลง และผู้ป่วยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กล่าวคือ จากเดิมใช้เวลารักษา 48 สัปดาห์ ก็จะลดลงเหลือ 12 สัปดาห์</p> <p>ด้าน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. กล่าวว่า ยารักษาไวรัสตับอักเสบบีสูตรเก่า คือโซฟอสบูเวียร์ อภ.สามารถผลิตได้ ส่วนยาสูตรใหม่นั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อต่อรองราคา ยาเบื้องต้นมีการติดต่อแล้ว 2 บริษัท โดยเบื้องต้นจะพิจารณาว่าต้องเกิดประโยชน์กับประชาชน และ อภ.ก็ต้องสามารถนำมาต่อ ยอดผลิตเองในอนาคตได้ด้วย</p>
มติชน	<p>อากาศหนาว-น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 16-22 ธันวาคมนี้ ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ภาคเหนือและอีสานอุณหภูมิอยู่ประมาณ 14-16 องศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพฯ อุณหภูมิอาจจะต่ำถึง 17-18 องศาเซลเซียสได้ จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วย</p> <p>-สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดทางภาคใต้เริ่มคลี่คลาย ที่ จ.ตรัง สถานการณ์น้ำท่วมทั้ง 8 อำเภอ ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้ว เหลือแต่บางพื้นที่ของ ต.บางรัก, ต.นาตาล่วง, ต.ควนปริง</p> <p>-นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เตือนให้ระวังโรคฉี่หนู โดยพบว่ามีผู้ป่วยแล้วกว่า 10 ราย เสียชีวิต 1 ราย มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งพญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง กล่าวว่า หลังจาก จ.ตรัง ประสบภัยน้ำท่วม มีผู้ป่วยเข้ารับรักษามากกว่าปกติ พบว่าตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.60 จนถึงขณะนี้ มีจำนวน 15-16 ราย โดยน้ำลดน้ำจะขัง เชื้อโรคฉี่หนูจะเข้มข้น มีเชื้อโรคจำนวนมาก ผู้ป่วยที่มา นอนโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีอาการหนัก พบว่า 16 ราย มีทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง รายที่สงสัยว่า จะเสียชีวิตจากโรคฉี่หนูเป็นลุงวัย 68 ปี จากอำเภอห้วยยอด เข้า รพ.ด้วยภาวะไข้สูง มีเลือดออกในปอด ส่วนประวัติมีการลุยน้ำขังจนไปตัดหญ้าให้วัวกิน ขณะนี้ทาง รพ.รอการยืนยันแล็บจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง</p>
ไทยโพสต์ แนวนามมติชน เดลินิวส์	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว การวิ่งเป็นวันที่ 44 ของ ตุ๊กกับทีมก้าวคนละก้าวฯ โดยวิ่งผ่าน จ.กำแพงเพชร พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.รพ.กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคเงินพร้อมกับขับร้องเพลงให้กำลังใจตุ๊กและทีมงานเช่นกัน รายงานล่าสุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก คอลัมน์โดยวิธีของเรา เอง</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>ยอดเงินบริจาคได้จำนวน 812 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเหลือแค่ 4 จังหวัด คือ ตาก พะเยา ลำปาง และเชียงราย</p> <p>-เสนอว่า สำหรับผู้สันทัดกรณี ระบุว่า ลักษณะการวิ่งของตุนนั้นดูน่าเป็นห่วง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว การวิ่งๆ หยุดๆ เวลาเจอคนมาต้อนรับ ยิ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ การปรับอุณหภูมิและกลไกในร่างกาย แต่ดูเหมือนตุนและทีมงานจะไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้มากนัก ยังคงวิ่งและพักหาย พุดคุย รับของจากประชาชนที่ไปต้อนรับด้วยสีหน้าสดใส ร่าเริง ต้องยกย่องทีมงานและระบบการจัดการของเขาที่ดีเยี่ยมและสมบูรณ์แบบ สำหรับตุนแล้ว หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานไหนบ้างที่จะออกมารับรองเป็นภาวะดูแลเรื่องสุขภาพของเขาในอนาคต ทางที่ตรพ.พระมงกุฎเกล้า น่าจะทำสัญญาว่าจะรักษาพยาบาลตุนฟรีตลอดชีวิต เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมจากสังคม หรือ ถ้าไม่มีบัตรรักษาฟรีให้ตุนในตอนนี้อย่างน้อยไปมีการเปลี่ยนรุ่นผู้บริหารกลายเป็นคนอีกรุ่น อาจไม่มีใครจดจำเรื่องของคุณได้อีกต่อไป ยิ่งสังคมไทยเป็นสังคมรักง่ายลืมง่าย</p> <p>-เสนอบทความจาก ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต กล่าวถึงการวิ่งของตุน ว่า มีทีมนักกายภาพบำบัดจากทั่วประเทศบนเส้นทางวิ่งเป็นอาสาสมัครทำกายภาพบำบัดให้กับทีมนักวิ่งหลัก และผู้ที่มาร่วมวิ่ง ทั้งการเตรียมกล้ามเนื้อก่อนวิ่งและดูแลกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บจากการวิ่งเสร็จในแต่ละระยะ เป็นการทำงานแบบไร้รอยต่อของนักกายภาพบำบัดประจำเขต และถือเป็นการทำงานเบื้องหลังที่ทำด้วยหัวใจโดยไม่มีระบบสั่งการแบบราชการอย่างน่าชื่นชม</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>เปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ ฯ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธาน เปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัว ต.จันทนิมิต เกาะขวาง บ้านพลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรีเพิ่มระบบบริการสุขภาพพื้นที่ ลดการแออัดในรพ.</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนอันตรายจากบุหรีไฟฟ้า มีสารพิษก่อมะเร็งรุนแรงกว่าบุหรีปกติธรรมดา 15 เท่า การซื้อขายในประเทศไทยถือว่าผิดกฎหมาย แนะนำการวางแผนเลิกบุหรีโดยใช้หลัก 4 ล เลิกวัน ลั่นวาจา ลาอุปกรณ์ ลงมือเลิก</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าขอให้เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อบุหรีไฟฟ้ามาใช้ในการควบคุมของกฎหมาย ด้านอนุกรรมการ ระบุว่า ได้รับฟังความเห็นเท่านั้นแต่ผู้ที่จะตัดสินคือ สธ. โดยจะมีการประชุมอนุกรรมการอีก 1-2 ครั้ง ก่อนสรุปและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพาณิชย์ฯ อีกครั้ง</p> <p>ขณะที่ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สนช. กล่าวว่า เป็นการนำข้อมูลมาอ้างถึงข้อดีเท่านั้น ที่ผ่านมากรรมการ ฯ ศึกษามาแล้ว ไม่ว่าจะบุหรีหรือบุหรีไฟฟ้าก็ส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งสิ้น เรื่องนี้ สธ. และ สสส. ต้องหาข้อมูลผลเสีย ของบุหรีไฟฟ้าและเร่งรณรงค์ชี้แจงก่อนที่จะมีการเข้าใจผิดว่ามีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ทั่วไป และจะนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย</p> <p>-เสนอบทความ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า ระบุว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมลงชื่อสนับสนุนเรียกร้องให้ สนช.เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อบุหรีกว่า 11 ล้านคน ใช้บุหรีไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของกฎหมาย เนื่องจากการไม่อนุญาตให้ใช้ เป็นการบังคับให้สูบบุหรี่ที่มีอันตรายมาก แต่ทางการแพทย์มองว่า "บุหรีไฟฟ้า" ยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสามารถช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้จริง และยังมีอันตรายไม่ต่างหรือมากกว่าบุหรีรวม</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง</p>	<p>เตรียมพร้อมช่วงหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตรปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว เด็กควรสวมเสื้อผ้าหนาๆ พักผ่อนเพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ บ่อยๆ ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กห่มหน้าอกจะช่วยให้อกอุ่นป้องกันไข้หวัด</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ผิวแห้งในเด็กจะพบมากช่วงหน้าหนาว ไม่ควรใช้น้ำร้อนเกินไปอาบน้ำ อย่าให้ลูกแช่น้ำนานๆ เพราะจะทำให้ผิวแห้ง และควรทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้น ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ทาวาสลีนหรือลิปมันสำหรับเด็ก</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคหน้าหนาว</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ลิมสุกุล นพ.สจ.ชลบุรี เปิดเผยว่า อากาศที่เปลี่ยนแปลง ความหนาวเย็นจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>กัญชง</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สรिता ปิ่นมณี นักวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากประชุมคณะกรรมการอำนวยการควบคุมและกำกับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม เพื่อส่งเสริมปลูก กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งกฎกระทรวงสาธารณสุขจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ขณะนี้คณะทำงานกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมคัดเลือก สายพันธุ์ กัญชง ทดลองปลูกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ และเตรียมขยายพื้นที่ปลูกไป จ.เพชรบูรณ์ ต่อไป โดยในช่วง 3 ปีแรก จะอนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีความพร้อมในการปลูก สามารถรวมตัวกัน และให้อปท.ดำเนินการขอ อนุญาตให้ได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและพิจารณาอีกครั้ง</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>สพฉ.-แพทยสภา ฝึกกู้ชีพ</p> <p>-เสนอข่าว แพทยสภาร่วมกับ สพฉ. จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้วยการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด อัตโนมัติ (AED) ให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา รพ. และสื่อมวลชน ซึ่งขณะนี้สพฉ.เดินสายอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะช่วงนี้เน้นเรื่องการช่วยชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก่อนจะอบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ต่อไป</p>
แนวหน้า	<p>นโยบายสาธารณะจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>- เสนอข่าว สมัชชาสุขภาพ จ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561 ครั้งที่ 1 ได้พัฒนาข้อเสนอ โครงการประจำปี 2561 ร่วมกับ สช. ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอ โครงการมีการขับเคลื่อนงาน 3 ประเด็น คือ ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน (ขาเคลื่อน) ประเด็นอาหารปลอดภัย (ขาเคลื่อน) และประเด็นการจัดการขยะและธรรมนูญสุขภาพ(ขาประเมิน) และมีประเด็นการทำงานหลาย ประเด็นที่ต้อง บูรณาการทำงานร่วมกัน ได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด จิตอาสาประชารัฐ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>มทส.ร่วมผลิตทันตแพทย์</p> <p>- เสนอข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตทันต แพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลแห่งฝึกในเขตสุขภาพ ที่ 9 “นครชัยบุรินทร์” 5 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาสารคามนครราชสีมา รพ.บุรีรัมย์ รพ.สุรินทร์ รพ.ชัยภูมิ และรพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตทันต แพทย์เพิ่มตามความต้องการของสธ. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของทันตแพทย์และร่วมกันผลิตทันตแพทย์ ของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของทันตแพทยสภา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับบริการด้าน สุขภาพช่องปากอย่างทั่วถึง</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>หน่วยงานรัฐบาลกับไทยแลนด์4.0</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) เผยผลสำรวจพบหน่วยงานรัฐบาลไทย ปรับระบบงานเป็นดิจิทัลแล้ว 70% มีการใช้โซเชียลติดต่อประชาชนสูงขึ้น เปิดเพจบนเฟซบุ๊กมากกว่า 88% มีการใช้ YouTube ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูล 50% และใช้ Line มากกว่า 50% ในภาพรวม หน่วยงานรัฐมีความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และด้านเจ้าหน้าที่ ปรับตัวเข้ากับยุคโซเชียลมากขึ้น จึงต้องปรับปรุงให้ คนไทยมีแอปพลิเคชันที่จะ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐได้สะดวก โดยในปี 2560 แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ SSO Connect ของสปส. รองลงมาคือ Thaiwater และ RD Smart Tax Application ในปีหน้า จะทำแอปพลิเคชันสโตร์นี้ เพิ่มขึ้นอีก สำหรับแนวทางการเชื่อมฐานข้อมูลภาครัฐหรือ Open Data คาดว่าปีหน้า ภายในไตรมาสแรก จะพัฒนา ระบบ Big Data โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เป็นแหล่งข้อมูลให้หลายกระทรวงนำไปใช้แก้ปัญหาประชาชนได้ อย่างตรงจุด</p>
ช่อง 3 เว็บไซต์สนุก	<p>ห้วงในปลาร้า</p> <p>- เสนอข่าว นายชาญชัย อายุ 32 ปี ชาว จ.สระบุรี ซื้อปลาร้ามาจากร้านขายของชำที่ชุมชนเสือบ เมื่อนำมา ประกอบอาหาร พบห้วงมีลักษณะเป็นลายสีดำและมีเชื้ออยู่ในภาชนะบรรจุ จึงได้แจ้งร้องเรียนไปยัง สสจ.สระบุรี ซึ่ง จะส่งห้วงที่มีรูปร่างคล้ายงูไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งอีก 3 วันจะรู้ผลว่าเป็นสัตว์ชนิดใด และจะออกไป ตรวจสอบยังร้านขายของชำ เพื่อสืบหาแหล่งผลิตปลาร้าว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่</p>
บางกอกทูเดย์	<p>โรคจิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการเรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมต่างจากคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั่วไปว่า “โรคจิต” เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้เกิดการตีตราผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการบำบัดรักษา โดยผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น “โรคจิต” (Psychosis) จะพิจารณาลักษณะอาการของผู้ป่วยเบื้องต้นได้แก่ 1. มีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 2. มีการรับรู้ผิดปกติไปจากเดิม และ 3. ไม่สามารถรับรู้อาการป่วยของตนเอง</p> <p>ด้าน นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผอ.สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กล่าวว่า ควรมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพจิต ร่วมกับการทดสอบสภาพจิต จึงจะสรุปว่าผิดปกติทางจิตหรือไม่</p>
เว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้	<p>ผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>- เสนอข่าว ที่ จ.เชียงใหม่ หญิงสาวรายหนึ่ง เข้าแจ้งความ ว่า ถูกฟันแทงโดยชายที่มีอาการป่วยทางจิต ขณะที่กำลังกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม ชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาทางด้านหลังแล้วใช้ของมีคมกรีดบริเวณแขนขวาเป็นแผลยาวลึกไปถึงกระดูก จากการตรวจสอบในกล้องวงจรปิด ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายอริย์ พันธุ์เฟือก อายุ 47 ปี มีประวัติการรักษาอาการทางประสาท เมื่อสอบถามถึงสาเหตุ ผู้ก่อเหตุบอกว่า ฝันเห็นผู้เสียหายมาทำร้ายจึงไปทำร้ายผู้เสียหายก่อน ขณะนี้มารดาผู้ก่อเหตุได้พาไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลสวนปรุงแล้ว ส่วนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความแต่ขอให้มารดาผู้ก่อเหตุดูแลบุตรให้ดี เพราะเกรงว่าจะไปทำอันตรายผู้อื่นอีก</p>
สยามรัฐ	<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2560 และให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นด้วยกับหลักการของร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุมวิธีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานที่จำหน่ายที่เยาวชนเข้าถึงง่าย เนื่องจากพบว่าเยาวชนมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยให้ปรับปรุงเพิ่มค่านายมที่เกี่ยวข้อให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน ง่ายต่อการบังคับใช้ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเดือน มี.ค. 2561 สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย สธ.จะดำเนินมาตรการต่างๆ เข้มข้นมากขึ้น เน้นลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร โดยเฉพาะการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนถึงความสูญเสียที่จะตามมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ยุทธศาสตร์ชาติป้องกันควบคุมโรคฯ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2579 ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับโรคติดต่ออันตราย โดยแมลง คือ ภายในปี 2564 ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย ร้อยละ 95 ของอำเภอ/เขต และอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของค่ามาตรฐานปี 2563 โดยโรคไข้มาลาเรีย ในปี 2561 จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกแบบเข้มข้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดโรคและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ภายใต้กลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา	<p>แนวคิดหลักการใช้ชีวิตคู่</p> <p>- เสนอ จดหมายจาก คุณสมานศักดิ์ (บางรัก) เขียนชื่นชมข่าวที่ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้หลักการใช้ชีวิตคู่ “5 ข้อที่ต้องทำ 8 คำห้ามใช้”</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ต้นแบบเครือข่ายสุขภาพ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพยุค 4.0 ที่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกล่าวว่า ประชาชนจะมีสุขภาพดีได้ หัวใจสำคัญจะต้องมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ เน้นเรื่องการปฏิรูปการสื่อสารและเรื่องความรู้ด้านสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุขที่ทำงานบริการใกล้ชิดกับประชาชน หากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่ถูกต้อง จะถ่ายทอดให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ต่อไป</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch